

Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất của nhà trường;

Việc huy động nguồn đóng góp phải đảm bảo đúng nguyên tắc tự nguyện, công khai, đúng mục đích trong thu chi nguồn vận động tài trợ.

Việc quản lý thu, chi đúng theo nguyên tắc tài chính.

III. Thực trạng về cơ sở vật chất nhà trường

Năm học 2021- 2022 trường Mầm non Him Lam có 11 lớp, 320 học sinh.

Số phòng: 11 phòng học và 2 phòng chức năng, 01 bếp ăn bán trú, 06 phòng hiệu bộ, hành chính văn phòng. Cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập vui chơi của trẻ.

* **Khó khăn:** Các phòng học khu nhà 2 tầng 4 phòng, 6 phòng xây dựng cách đây nhiều năm đã xuống cấp (hệ thống điện chập, chập làm hư hỏng các thiết bị điện như bóng điện, đường dây, quạt trần, Ất tô mát; đường nước hỏng vòi nước, bệ vệ sinh...)

Nhà trường cần phải bổ sung các nội dung chuyên đề đáp ứng yêu cầu cảnh quan an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm; các hạng mục khác đảm bảo an toàn cho trẻ;

IV. Về nguồn kinh phí

Nguồn ngân sách nhà nước cấp 2021:

Chỉ đủ chi lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên của nhà trường. Chi thường xuyên bao gồm: Chuyên môn nghiệp vụ, điện, nước theo hóa đơn thực tế sử dụng; văn phòng phẩm; phép năm; sửa chữa thiết bị tin học, sách báo, tạp chí, phần mềm kế toán...)

Ngoài ra chưa có các nguồn thu nào khác.

Nguồn ngân sách địa phương: Không có

Như vậy: Nguồn kinh phí năm học 2021- 2022 trong ngân sách của nhà trường và địa phương không có để thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường; hỗ trợ phục vụ các hoạt động phong trào, hội thi của học sinh.

V. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh trường Mầm non Him Lam.

VI. Hình thức huy động các nguồn vận động tài trợ

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh trường Mầm non Him Lam, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường Him Lam.

Ứng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.

VII. Cách thức tổ chức thực hiện

2.1. Hợp thống nhất về chủ trương và xây dựng Kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng sư phạm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. (Có biên bản kèm theo).